

ปฏิทินการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วัน/เดือน	ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา	ตำแหน่งครู	ตำแหน่งครูผู้ช่วย
มกราคม		<u>ย้าย</u> ยื่นคำร้องขอย้ายรอบที่ ๑	<u>การดำเนินการ</u> ดำเนินการสอบแข่งขัน/คัดเลือก
กุมภาพันธ์		อ.ก.ค.ศ. พิจารณาย้ายสับเปลี่ยนและการออกคำสั่ง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม (กรณีครูที่ได้รับการ การอนุมัติให้ย้ายสับเปลี่ยน ได้ยื่นคำร้องขอย้าย ประจำปีไว้ด้วย คำร้องขอย้ายประจำปีดังกล่าว ถือเป็นอันระงับไป)	ให้แล้วเสร็จ
มีนาคม		อ.ก.ค.ศ. พิจารณาย้ายรอบที่ ๑ โดยการพิจารณาแต่ ละครั้งให้ออกคำสั่งโดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม	
เมษายน			
พฤษภาคม	<u>คัดเลือก</u> คัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา	คำสั่งย้าย ให้มีผลวันที่ ๑ พฤษภาคม	- เริ่มเรียกตัวเพื่อบรรจุตามจำนวน ตำแหน่งว่างและทดแทนตำแหน่งว่าง จากการย้าย - ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
๑๖ พฤษภาคม (เปิดภาคเรียนที่ ๑)		ครูปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษาแห่งใหม่	ครูผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
กรกฎาคม	<u>ย้าย</u> ๑ - ๑๕ กรกฎาคม ยื่นคำร้องขอย้าย	<u>ย้าย</u> ยื่นคำร้องขอย้ายรอบที่ ๒	
สิงหาคม		อ.ก.ค.ศ. พิจารณาย้ายสับเปลี่ยนและการออกคำสั่ง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม (กรณีครูที่ได้รับการ อนุมัติให้ย้ายสับเปลี่ยน ได้ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปี ไว้ด้วย คำร้องขอย้ายประจำปีดังกล่าวถือเป็นอัน ระงับไป)	
กันยายน	ภายใน ๓๐ กันยายน อ.ก.ค.ศ. พิจารณาย้ายรอบแรกให้แล้วเสร็จและ เรียกตัวเพื่อบรรจุ	อ.ก.ค.ศ. พิจารณาย้ายรอบที่ ๒ โดยการพิจารณา แต่ละครั้งให้ออกคำสั่งโดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม	
ตุลาคม	๑ ตุลาคม ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติ หน้าที่ ณ สถานศึกษา (ทั้งย้ายและบรรจุ)	คำสั่งย้าย ให้มีผลวันที่ ๑๕ ตุลาคม	เริ่มเรียกตัวเพื่อบรรจุ หรือขอใช้บัญชี ผู้สอบแข่งขันได้
๑ พฤศจิกายน (เปิดภาคเรียนที่ ๒)		ครูปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษาแห่งใหม่	ครูผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

หมายเหตุ เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้ครูยื่นคำร้องขอย้ายสับเปลี่ยนตาม ปฏิทินการย้ายสับเปลี่ยน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๓ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗

ปฏิทินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ)
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	กิจกรรม	รอบที่ ๑	รอบที่ ๒
๑	สพท./สศศ. ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างพร้อมข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและวิชาเอกที่ต้องการของแต่ละสถานศึกษา ณ สพท./สศศ. และเว็บไซต์ สพท./สศศ. ให้ข้าราชการครูทราบ ข้อมูลประกอบด้วย ๑) สภาพอัตรากำลังข้าราชการครู ขาด/เกิน ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนดของสถานศึกษาทุกโรงในสังกัด ๒) ตำแหน่งว่างของสถานศึกษา โดยระบุความต้องการข้าราชการครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกหรือตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา	ก่อนวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗	ก่อนวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๒	ข้าราชการครูยื่นคำร้องขอย้าย พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ	ระหว่างวันที่ ๑๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ (๑๕ วันทำการ)	ระหว่างวันที่ ๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (๑๕ วันทำการ)
๓	สถานศึกษารวบรวมคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณาพร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งระบุวิชาเอกที่ต้องการทดแทนตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกหรือตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา ส่งไปยัง สพท./สศศ. ของผู้ขอย้าย กรณีส่งคำร้องขอย้ายทางไปรษณีย์ ให้นับแต่วันที่ประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง	ภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗
๔	กรณีขอย้ายไปต่าง สพท./สศศ. สพท./สศศ. ของผู้ขอย้าย ตรวจสอบและพิจารณา รวบรวมคำร้องขอย้าย และเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา/อ.ก.ค.ศ. สศศ. ส่งไปยัง สพท./สศศ. ที่รับย้าย กรณีส่งคำร้องขอย้ายทางไปรษณีย์ ให้นับแต่วันที่ประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง	ภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗
๕	สพท./สศศ. ที่รับย้าย ส่งข้อมูลพื้นฐานของผู้ขอย้ายไปยังสถานศึกษาที่ผู้ขอย้ายระบุ เพื่อขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ก่อนวันที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา/	ก่อนวันที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา/
๖	สถานศึกษาที่ผู้ขอย้ายระบุ ส่งความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปยัง สพท./สศศ.	อ.ก.ค.ศ. สศศ. พิจารณาอนุมัติย้าย	อ.ก.ค.ศ. สศศ. พิจารณาอนุมัติย้าย
๗	สพท./สศศ. จัดทำข้อมูลตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ. กำหนดและรายละเอียดตัวชี้วัดที่ สพฐ. กำหนด		
๘	กลั่นกรองการย้าย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด		
๙	เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. สศศ. พิจารณาอนุมัติการย้าย		
๑๐	ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ออกคำสั่งย้ายและแต่งตั้งตามมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา/อ.ก.ค.ศ. สศศ.	ให้มีผลวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ให้มีผลวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗
๑๑	ให้ข้าราชการครูไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาแห่งใหม่	ให้มีผลวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ให้มีผลวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

หมายเหตุ โดยในรอบการย้ายอาจพิจารณาย้ายมากกว่าหนึ่งครั้งก็ได้